

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 18 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 18 năm 2017.

1. Phương pháp xác định lãi suất cho vay tiêu dùng/ Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 14 – 17

Tóm tắt: Có khá nhiều phương pháp định giá (lãi suất) đối với khoản vay tiêu dùng cũng như cơ chế điều hành về lãi suất cho vay tiêu dùng, tùy theo nét riêng về quản trị của từng tổ chức tín dụng. Bài viết đưa ra một số thông tin về phương pháp xác định lãi suất cho vay tiêu dùng.

Từ khóa: Cho vay tiêu dùng; Xác định lãi suất

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam/ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 18 – 20

Tóm tắt: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ theo thẩm quyền được quy định trong Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010). Công cụ điều hành này thời gian qua được nhiều chuyên gia đánh giá là linh hoạt và hợp lý, góp phần mang lại thành công trong điều hành chính sách tiền tệ (CSTT). Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, công cụ điều hành này còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Bài viết này trình bày tóm lược cơ sở lý thuyết về công cụ OMO trong điều hành CSTT của một ngân hàng trung ương (NHTW), thực trạng sử dụng trong điều hành CSTT và gợi ý cách thức phối hợp OMO với các công cụ điều hành CSTT khác phù hợp với các mục tiêu điều hành CSTT của Việt Nam trong từng thời kỳ.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Nghiệp vụ thị trường mở; Ngân hàng trung ương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3. Khơi thông nguồn vốn vay đối với doanh nghiệp/ Nguyễn Thị Tuyết Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 21 – 24

Tóm tắt: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện để cho doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và quy mô hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về nguồn lực như vốn, công nghệ, nguyên vật liệu, làm hạn chế khả năng sản xuất kinh doanh, giảm khả năng

đóng góp cho nền kinh tế. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: Vốn; Nhu cầu vốn; Vốn vay; Tín dụng; Tổ chức tín dụng

4. Khái niệm người cư trú và người không cư trú theo Cẩm nang Cán cân thanh toán và Vị thế đầu tư quốc tế/ Nguyễn Thị Chiến// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 25 – 27

Tóm tắt: Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, có một khái niệm thường xuyên được nhắc tới, đó là cán cân thanh toán quốc tế (BOP). Đây là một bản báo cáo thống kê tổng hợp, ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định (thường được báo cáo theo quý và năm). Từ khái niệm này cho thấy: Nguyên tắc đưa một giao dịch vào BOP là giao dịch đó phải được thực hiện giữa người cư trú với người không cư trú, mọi giao dịch giữa những người cư trú với nhau hoặc giữa những người không cư trú với nhau không được thống kê trong BOP. Do đó, khi thống kê BOP, chúng ta chỉ quan tâm đến vị thế người cư trú và người không cư trú mà không cần đề cập đến quốc tịch của họ. Vậy, người cư trú và người không cư trú được hiểu như thế nào trong Cẩm nang Cán cân thanh toán và Vị thế đầu tư quốc tế?

Từ khóa: Người cư trú; Cán cân thanh toán quốc tế; Thanh toán và vị thế đầu tư quốc tế

5. Vai trò của vận đơn trong nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tại ngân hàng/ Lê Thị Anh Đào, Trần Hùng Như Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 28 – 31

Tóm tắt: Sản phẩm tài trợ thương mại thông qua chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu là một sản phẩm phổ biến trong dịch vụ thanh toán quốc tế. Theo đó, ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho khách hàng dựa trên việc xem xét bộ chứng từ mà doanh nghiệp xuất trình và ngân hàng căn cứ vào khoản sẽ thu từ ngân hàng nước ngoài hoặc chính lô hàng để đảm bảo cho khoản tiền ứng trước này. Vận đơn chính là chứng từ thể hiện việc sở hữu hàng hóa. Vì vậy, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nghiệp vụ chiết khấu chứng từ. Trong thực tế, các ngân hàng đưa ra quy chế chiết khấu riêng để bảo đảm an toàn tín dụng cho mình. Một số ngân hàng yêu cầu việc xuất trình một vận đơn chủ (Master BL). Như vậy, vai trò của vận đơn chủ trong nghiệp vụ chiết khấu là gì và làm thế nào để nhận diện được một vận đơn chủ. Bài viết này tập trung tập trung giải quyết hai vấn đề nêu trên.

Từ khóa: Vận đơn đường biển; Vận đơn chủ; Chiết khấu chứng từ xuất khẩu

6. Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng/ Ngọc Lan, Phan Mai// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 32 – 35

Tóm tắt: Những năm qua, dù có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng tình trạng tài liệu, chữ ký và con dấu giả mạo xuất hiện ngày càng tinh vi trên hầu hết các tài liệu có giá trị như: bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận, chứng chỉ đào tạo, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, giấy phép lái xe, giấy tờ xe, giấy tờ hải quan, hộ chiếu, giấy kết hôn... Rất nhiều số giấy tờ giả này được sử dụng để cầm cố, chiếm đoạt và lừa đảo tài sản của cá nhân, doanh nghiệp và ngân hàng. Vì vậy, trang bị kiến thức về phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ ngân hàng.

Từ khóa: Chữ ký; Hình dấu; Tài liệu giả mạo; Hoạt động ngân hàng

7. Kinh tế Trung Quốc đã giải quyết hết những vấn đề bất ổn?/ Minh Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 36 – 38

Tóm tắt: Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh Tế (OECD), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)... Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng rủi ro tài chính do những chính sách ổn định kinh tế của nước này không đạt được những kết quả như mong đợi. Những rủi ro đang phát sinh và thể hiện rõ rệt như tình trạng dư thừa sản phẩm từ ngành công nghiệp nặng, bong bóng tài sản ở thị trường bất động sản và một số thị trường khác có thể mang đến nỗi lo về vỡ nợ ở Trung Quốc.

Từ khóa: Kinh tế; Trung Quốc

8. Nhật Bản giải quyết vấn đề nhân lực theo hướng nào/ Nguyễn Nhâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2017 .- Tr. 39 – 42

Tóm tắt: Nhật Bản đang đối mặt với tình cảnh “thừa việc, thiếu người” rất nghiêm trọng, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn gia tăng, khiến các nhà hoạch định chính sách phải tìm lời giải cho bài toán lao động - việc làm. Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế của giải pháp truyền thống, Nhật Bản đã khởi xướng cuộc cách mạng robot, khiến cho tỷ lệ robot tham gia thị trường lao động ngày càng tăng. Đây là giải pháp đưa lại hiệu quả cao cho nền kinh tế và thu nhập của người lao động nước này. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản cần phải sớm có giải pháp khắc phục nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn xã hội do hệ quả của quá trình robot hóa nền kinh tế.

Từ khóa: Nhật Bản; Nhân lực; Robot

Trung tâm Thông tin Thư viện